

THÔNGIỆP CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ CHÍNH SÁCH CHỐNG THAM NHŨNG CỦA CÔNG TY TNHH DENSO VIETNAM (DMVN)

Tới: Các đối tác kinh doanh

Lời đầu tiên, xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác của tất cả các đối tác với DMVN. Tôi mong muốn bày tỏ thông điệp quan trọng của mình về việc TUÂN THỦ đối với chính sách chống tham nhũng.

DMVN đã hoạt động với sự liêm chính và đạo đức kinh doanh ở mức độ cao nhất cũng như tuân thủ luật và các quy định hiện hành về phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, theo xu hướng toàn cầu, luật và các quy định của Nhà nước Việt Nam về phòng, chống tham nhũng ngày càng trở nên chặt chẽ hơn.

Là một công ty thuộc Tập đoàn DENSO, chúng tôi phải liên tục theo dõi sự thay đổi của môi trường để cải tiến, cập nhật chính sách và hành vi ứng xử của chúng tôi.

Công ty sẽ nghiêm cấm mọi hình thức tham nhũng và khuyến khích đội ngũ quản lý cũng như nhân viên của chúng tôi hành động tích cực để ngăn chặn bất kỳ hành vi tham nhũng nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty, trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các bên thứ ba bao gồm (i) cung cấp, đưa hoặc hứa đưa hối lộ, (ii) gạ gẫm, yêu cầu, nhận hoặc hứa nhận hối lộ, (iii) cung cấp thông tin sai sự thật, (iv) lạm dụng quyền lực được giao, (v) xung đột lợi ích, (vi) hoặc bất kỳ hành vi nào khác được coi là hành vi tham nhũng. Theo đó, Công ty đề nghị các bạn hiểu và hợp tác với hoạt động kinh doanh bền vững với cách cư xử đúng mực và tuân thủ các quy định và luật chống tham nhũng khi thực hiện giao dịch kinh doanh của các bạn với Công ty của chúng tôi.

Nếu các bạn có những câu hỏi hay thắc mắc liên quan tới việc đội ngũ quản lý và nhân viên của chúng tôi vi phạm luật và quy định chống tham nhũng, vui lòng liên hệ với Công ty bằng cách gửi email tới:

Kênh tố giác của DMVN: kenh.to.giac.a3r@ap.denso.com

hoặc Đường dây trợ giúp của khu vực: ap_diat_legalhelpline@ap.denso.com.

Công ty sẽ quản lý tất cả những thông tin nhận được từ các bạn theo Chính sách tố giác của công ty.

Mitsuo Ota
Tổng Giám đốc
Công ty TNHH DENSO Việt Nam
Tháng 4. 2022